

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TAM KỲ
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 294/MTTQ-BTT

V/v tăng cường thực hiện tiêm vắc
xin phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.

Thời gian qua, công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất việc tồn vắc xin và kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, các cấp, các ngành, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam từ thành phố đến các xã, phường cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân đã đưa công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số xã, phường tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, thế giới vẫn trong tình trạng dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chưa ổn định, khó lường, miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó, virus SARCoV-2 liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại.

Để bảo vệ các thành quả đạt được và tiếp tục phát huy, tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội của toàn thành phố. Đòi hỏi sự chủ động nắm bắt cơ hội, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường không lơ là, chủ quan, tiếp tục nỗ lực, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đảm bảo mục tiêu trong tiêm chủng vắc xin để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, chủ động, sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 1777/MTTQ-BTT ngày 09/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác tuyên truyền

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia

phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, UBND thành phố. Tăng cường phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Tiếp tục quán triệt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho chính mình và người thân.

2. Tăng cường trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

- Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, các Tổ tự quản phối hợp với các chi đoàn, chi hội các đoàn thể thực hiện truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng; Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; đảm bảo không bỏ sót đối tượng; huy động tổ Covid cộng đồng, các lực lượng tình nguyện thực hiện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền địa phương trong thực hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của ngành Y tế, lợi ích, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong do mắc COVID-19. Tích cực đấu tranh, phê phán các hành vi, các luận điệu của các tổ chức, cá nhân không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiêm vắc xin phòng COVID-19, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và Nhân dân.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức giám sát công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương cùng cấp tập trung triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao nhất./.

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Lưu: VP, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ba